



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
8 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามกีฬาร) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, สำนักข่าวไทย, sanook, js100, mcot, thebangkokinsight, mcot, nationtv, thailandplus) ทวีตช่อง 5, NBT

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การนำรถพระราชทานออกตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ร่วมชมคอนเสิร์ตเจนนีฯ 2,582 คน ให้ผลเป็นลบ มีแผนนำรถพระราชทานฯ ไปใช้เฝ้าระวังเชิงรุก กลุ่มเป้าหมายแรกเป็นพื้นที่ที่มีการผ่านเข้าออกของแรงงานต่างชาติ เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก จ.สระแก้ว และจ.สงขลา และเตรียมการระยะยาวโดยสร้างทีมปฏิบัติการประจำและซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีที่จะเกิดการระบาดระลอกที่ 2 ในพื้นที่เขตฯ 1-12 และกทม. ทั้งนี้ ดิฉันได้โทรสำรวจพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมกำกวมการป้องกันตนเองลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีทหารสหรัฐฯ เข้าพัก ASQ ใจกลางเมือง ทำให้คนโดยรอบวิตกกังวล ว่า ASQ รูปแบบมาตรการควบคุมป้องกันโรคและความปลอดภัยเหมือน State Quarantine แต่เป็นการจ่ายเงินเองเพื่อลดภาระของรัฐ การจึงเหมือนกันทั้งหมด สามารถตรวจสอบรายชื่อของ ASQ ได้จากเว็บไซต์กรมฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ทวีตช่อง NBT, thailandplus, js100

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แกลงข่าวผลสำรวจพฤติกรรมปฏิบัติตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่ 2 พบว่า พฤติกรรมกำกวมการป้องกันตนเองในภาพรวม ลดลงจากร้อยละ 0.84 เป็น 0.79 โดยเฉพาะการระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก การระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร และการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ส่วนคนลงทะเบียนในแพลตฟอร์มไทยชนะ/ลงชื่อในสมุดเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 68.1

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, changmainews, thailandplus, mcot, bangkokbiznews)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยกรมเห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านอาหารหรือแผงลอย ฟิตเนส สวนสนุก ร้านคอมพิวเตอร์ กิจการดูแลเด็กที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น และกิจการตลาดสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (ที่มีใช้การขายของในตลาด) ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า และลักษณะการระบาย โดยมีระยะเวลาใช้บังคับ 1 ปี นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ช่อง 5, 7, NBT, thailandplus

-กรมอนามัย ตรวจประเมินความพร้อมการเปิดเรียนเต็มรูปแบบตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนตรุณสิกขาลัย ย่านบางมด กทม. ย้ำให้เปิดเรียนแบบ New Normal ผสมผสานการเรียนออนไลน์กับการเรียนรู้ที่โรงเรียน คำนึงถึงสุขภาวะของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, siamsport)

-สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม "ปั่นปลอดภัย ไประยองสิ" วันที่ 7-8 ส.ค. 2563 โดยวันที่ 7 ส.ค.เป็นการปั่นระยะสั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน มี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานปล่อยขบวน และร่วมปั่น 15 กม. วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. เป็นการปั่นระยะยาว ผู้เข้าร่วม 1,500 คน มีกลุ่มนักปั่น VIP อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้ว่าฯ ระยอง ร่วมปั่น 50 กม.

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬาร) ,เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย มาจากอียิปต์ 4 ราย ซาอุดีอาระเบีย 10 ราย และ ญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพักใน State Quarantine ผู้ติดเชื้อสะสม 3,345 ราย รักษาหาย 3,148 ราย ยังรักษาในรพ. 139 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 ราย จะปรับการแถลงข่าวโดยให้สร. แกลงวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนทำเนียบฯ จะแถลงหลังการประชุม ศบค.เท่านั้น เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับนโยบายจากศบค.โดยตรง สำหรับรายชื่อโรงแรมที่เป็น ASQ ตรวจสอบได้ที่ www.sscovid.com ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนการติดป้ายหน้าโรงแรมว่าเป็น ASQ เป็นสิทธิ์ของโรงแรม ทั้งนี้ องค์กรสหประชาชาติชื่นชมความสำเร็จของไทยในการจัดการกับวิกฤตโควิด-19 ระบุว่า มาจาก 3 ปัจจัย 1.การดำเนินการมาตรการของรัฐบาล 2.ความรับผิดชอบต่อสังคมของจิตอาสา และ3.ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในการช่วยกันป้องกันโรค สำหรับวันที่ 7 ส.ค. คกก.เฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่ 6 จะพิจารณา 5

ประเด็นข่าว

ประเด็น ได้แก่ 1.การเปิดโรงเรียนออนไลน์ 2.การยกเว้นมาตรการเว้นที่นั้งบนรถโดยสารสาธารณะ 3.การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม 4.การจำหน่ายอาหารบนเครื่องบิน และ 5.การขยายเวลาเปิดให้บริการของสถานบริการเป็น 02.00 น. ซึ่งหลังประชุมศบค.อีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, innnews)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เผย คกก.เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พิจารณาผ่อนปรนให้หลังเงินเดินทางเข้ามารับซื้อผลไม้เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคก่อนเข้าประเทศ ต้องเข้า ASQ 14 วัน ตรวจโรคอีกครั้งก่อนออกจาก ASQ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการผ่อนคลายระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ จะอนุญาตให้โดยสารได้ตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา อนุญาตให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ขึ้นอยู่กับชนิดกีฬาและประเภทของสนามที่ใช้แข่งขัน ซึ่งจะมีมาตรการต่างกัน ให้กกท.ไปจัดทำรายละเอียดส่งเข้ามาที่คณะกรรมการฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่ได้หารือเรื่องขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจาก 24.00 น. เป็น 02.00 น. เนื่องจากสามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ถึง 24.00 น.เท่านั้น คาดว่าจะนำผลการประชุมเข้าพิจารณาในศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 21 ส.ค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, innnews

-รองผู้ว่าฯ กทม. เผย 13-14 ส.ค. นี้ กทม. ร่วมซักซ้อมแผนรับมือโควิด-19 ระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ก.ต่างประเทศสหรัฐฯ ร่วมกับ CDC ยกเลิกคำเตือนห้ามชาวอเมริกันเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมประกาศให้ประเทศไทย นิวซีแลนด์ และ เกาหลีใต้ เป็นประเทศระดับเที่ยว 1 หรือประเทศที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ต่ำที่สุดในโลก

ประเด็นผลกระทบ

1.ทอท.สั่งกักตัวพนักงานที่ MJETS ดอนเมือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100

-บริษัท ทอท. สั่งให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้น จนท.รักษาความปลอดภัย และแพทย์ประจำอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลของ MJETS เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2563 กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เนื่องจากมีผู้ป่วย ลูกเรือและแพทย์เดินทางออกจากประเทศไทย ปลายทางอินเดีย ผ่านจุดตรวจค้นโดยที่จนท.ทอท.ไม่ทราบจึงไม่ได้ใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งเป็นปัญหาจากการประสานงานระหว่าง ทอท. จนท.ทางการแพทย์ และ จนท. MJETS ทำให้ทอท.ต้องสั่งให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณนั้นทั้งหมดกลับบ้านกักตัวทันที และให้ MJETS ทำความสะอาดพื้นที่อาคาร MJETS

ทั้งนี้ ไทยยังไม่เปิดการบินระหว่างประเทศเชิงพาณิชย์ นักธุรกิจจากหลายประเทศที่จำเป็นต้องการเข้ามาติดต่อธุรกิจ รวมถึงผู้ป่วยจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามารักษาตัวในรพ.ของไทย จึงนิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน Private Jet ผ่านอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล MJETS สนามบินดอนเมือง เพราะผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

2.ผลตรวจทหารสหรัฐฯ มาร่วมฝึกซ้อมกับไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์)

-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่า ทหารสหรัฐฯ ที่เข้ารับการกักตัว ASQ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายว่า เป็นข่าวลือ จากการสวอปครั้งแรก ทุกนายมีผลเป็นลบ และต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของศบค.ก่อนออกปฏิบัติภารกิจทางทหารได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, 7, TNN, bangkokbiznews, thestandard, mcof, thaigov, nationtv

-กรมควบคุมโรค เผย ผลการตรวจเชื้อโควิด 19 ของทหารสหรัฐฯ 110 นายเป็นลบ ยังอยู่ใน ASQ ก่อนการลงพื้นที่ฝึกด้านการศึกษาในประเทศไทย ตามกระบวนการของกองทัพบก

3.การผ่อนคลายเปิดเรียนปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, thebangkoksight)

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เปิดเผยว่า วันที่ 7 ส.ค.มีการประชุมคกก.เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อหารือการเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศแบบ 100% ส่วนสนามแข่งม้าและกีฬาบางประเภทที่ยังไม่อนุญาตให้มีผู้ชม จะพิจารณาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบ ก่อนเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่สัปดาห์หน้า สำหรับการอนุญาตให้นักธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยนั้น ศบค.ได้กำหนดมาตรการรองรับแล้ว แต่ต้องใช้เวลาทยอยพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอน ขณะที่คอนเสิร์ตสามารถจัดได้แต่ต้องเป็นไปตามฐานสาธารณสุข

4.เตือนการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, sanook, tnnthailand, mcof)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า บทเรียนจากโรคโควิด-19 ระบาดรอบที่ 2 ประเทศเวียดนาม การระบาดพบแบบกลุ่มก้อนในชุมชน ระบาดไปหลายเมือง ไม่สามารถระบุที่มาของการระบาดครั้งใหม่ รู้แต่ว่าเชื่อมโยงเมืองดานัง ประเทศไทยการระบาดรอบ 2 มาแน่และรุนแรงกว่ารอบแรก เพราะเชื้อที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกขณะนี้ เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ทำให้มีการระบาดติดต่อดีงายและรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดก่อนหน้านี้ ยิ่งผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เหมือนประเทศเวียดนาม ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้น

5.แพทย์ไทยในสหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เฟซบุ๊กไขปัญหาภัยอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เล่าเรื่องของ "หมอออฟ" อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากรักษาคนไข้มาตั้งแต่โรคเริ่มระบาด และใช้มาตรฐานการรักษาเช่นเดียวกับคนไข้รายอื่น คือ กักตัวอยู่บ้าน โดยตามมาตรฐานการรักษา COVID ที่สหรัฐฯ ถ้ามีอาการแบบที่ตัวเองเป็น (ไข้ 38.6 มา 3-4 วัน หนาวสั่น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) จะให้คนไข้อยู่บ้าน อย่าใกล้ชิดคนอื่น ยังไม่ให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสหรือนอนรพ.

6.พบผู้กลับจากต่างประเทศมีไข้สูง 15 ราย

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เผย มีผู้โดยสารเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 3 เที่ยวบินจากสหรัฐอเมริกาแอร์เมดิเตอร์เรเนียน และสิงคโปร์ รวมผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติ 511 คน ตรวจคัดกรองพบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูง 15 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งรพ.ทันที

7.เตรียมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิค, thaipbs, kapook, newtv, js100, nationtv, innnews, mcot)

-รมว.ศธ. เผย ศบค.ชุดเล็กเห็นชอบทดลองเปิดเรียน 100% ทั่วประเทศ เตรียมเสนอนายกฯ 10 ส.ค.นี้ ถ้าเห็นชอบจะเริ่ม 13 ส.ค. โดยจะมีมาตรการเพิ่มคือ ครูและนักเรียนจะต้องจดบันทึกการไปที่ต่างๆ ทุกวันหลังเลิกเรียน และรูปแบบการเปิดเรียน100% แต่ละโรงเรียนสามารถออกแบบวิธีการให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้

8.ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแพร่เชื้อได้เท่ากับผู้ติดเชื้อที่ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ทีมีวิจัย ม.ซุนซุนหยาง เกาหลีใต้ รายงานผ่านวารสารการแพทย์จามา ของสมาคมการแพทย์อเมริกัน ว่า จากการตรวจสอบตัวอย่างของเหลวในโพรงจมูกและลำคอของผู้ถูกกักบริเวณ 303 คน ในศูนย์กักตัวเมืองโซซอน พบ 110 คนเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ และมีปริมาณไวรัสไม่ต่างกับผู้ติดเชื้อที่ป่วย สรุปได้ว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ในระดับไม่ต่างกับผู้ติดเชื้อที่ป่วยแต่อย่างใด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ข่าวสด, mcot, tnthailand, xinhuaithai)

- WHO แถลงข่าว วัคซีนป้องกันโรคโควิด 6 รายการ เข้าสู่การทดลองระยะที่ 3 แล้ว
- อิสราเอล เริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์ ต.ค.นี้
- สหรัฐฯ คาดชาวอเมริกันจะเสียชีวิตจากโควิด 19 ทั่วประเทศเกือบ 300,000 คน ภายใน 1 ฐ.ค. เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ลบคลิปวิดีโอของประธานาธิบดี ทรัมป์ ที่ให้สัมภาษณ์ว่าเด็กมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยกย่องคำเตือนการเดินทางไปยังเม็กซิโกเทียบเท่าคำเตือนการเดินทางไปประเทศที่เกิดสงคราม ขณะที่ผู้ว่าฯ รัฐโอไฮโอติดเชื้อโควิด
- ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,561 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 119,460 ราย มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
- เวียดนาม นายกฯ เวียดนาม เผยว่า ความเสี่ยงที่โควิด-19 จะแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในประเทศมีสูงมาก หลังการระบาดครั้งใหม่ที่พบในเมืองดานัง
- อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,538 ราย รวมติดเชื้อ 2,027,074 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 886 ราย เสียชีวิตสะสม 41,585 ราย
- ญี่ปุ่น กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อใหม่ 462 ราย รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมทำความสะอาดลงจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ชื่อ เอซิติ 1222 จากบริษัท แอสตราเซนเนกา ผู้พัฒนาวัคซีนร่วมกับทีมีวิจัย ม.ออกฟอร์ด กว่า 100 ล้านโดสในเร็ว ๆ นี้
- เยอรมนี ประกาศว่าผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงทุกคนต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด
- แอฟริกา มียอดผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคนแล้ว
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 19,501,961 ราย เสียชีวิต 722,489 ราย รักษาหาย 12,528,275 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสูงสุด 5,088,343 ราย เสียชีวิตสูงสุด 163,910 ราย บราซิล ป่วย 2,962,442 ราย เสียชีวิต 99,572 ราย อินเดีย ป่วย 2,086,864 ราย เสียชีวิต 42,578 ราย

รมว.สธ.ปฏิบัติการกิจหัวใจติดปีก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(บ้านเมือง, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, สวท., ผจก.รายวัน, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. นำทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจจากรพ.จุฬาลงกรณ์ และทีมแพทย์ผ่าตัดไตจากรพ.บำรุงราษฎร์ ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไป อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติการกิจหัวใจติดปีก

คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตเบี่ยงบสปสข.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, acnews, mcot, newtv, bangkokbiznews)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคลินิก 18 แห่งในกทม. ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณจาก สปสข. ว่า ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าคลินิกทั้ง 18 แห่งจัดทำเอกสารเท็จเพื่อเบิกจ่ายงบตรวจสุขภาพจาก สปสข.จริง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ตามมาตรา 73 พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ โดยให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่มีคลินิก 2 แห่งไม่

ประเด็นข่าว

สามารถดำเนินการได้ จึงมีคำสั่งปิดชั่วคราว 30 วัน เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง มิฉะนั้น จะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป

เอาผิดเพจชมรมแพทย์ชนบท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์การแพทย์ รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ตรวจสอบพบเพจชมรมแพทย์ชนบทนำเอกสารข้อมูลภายใน รพ.ขอนแก่น ไปเผยแพร่ และเขียนข้อความโจมตีประเด็น นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล อธิบดีผอ. รพ.ขอนแก่น บริหารวิกฤติจากขาดทุนไปได้กำไรว่าไม่เป็นความจริง มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง จึงให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่นดำเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรพ. จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดบุคคลดังกล่าวแล้ว

การแพทย์ปฐมภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., กรมประชาสัมพันธ์

-น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวถึงการแพทย์ปฐมภูมิว่า เป็นการปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหญ่ หากจัดตั้งได้ครบตามแผนกระจายไปทั่วประเทศ จะมีแพทย์ 3 คน ต่อประชาชน 30,000 คน ด้วยหลักการกระจายผู้ป่วยออกจากรพ.ใหญ่ไปสู่หน่วยปฐมภูมิ ช่วยลดความแออัด

แก้ปัญหาสุขภาพจิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เสนอว่า สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ คือ การให้ "วัคซีนใจ" โดยครอบครัว ชุมชน สังคม ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแอปพลิเคชัน และปรับบริการให้มีรูปแบบหลากหลาย โดยเฉพาะบริการออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ New Normal เช่น แอปฯ Smile Hub ประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ และให้คำแนะนำ ความรู้ทางสุขภาพจิต เพื่อนำไปใช้ใน การดูแลพัฒนาอารมณ์ ความคิด สุขภาพจิตของตนและคนใกล้ชิดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน, แอปฯ Sabai jai ช่วยประเมินภาวะเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง, แอปฯ CAMHS-Aid ค้นคว้าและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ช่วยบุคลากรในสถานพยาบาลวินิจฉัยอาการทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น หรือแอปฯ Mental Health Check-up ช่วยให้ประชาชนประเมินภาวะสุขภาพจิตของตนเอง และล่าสุด ได้เปิดตัวรายการวัคซีนใจ ทางช่อง TNN ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.50-09.00 น. มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้คำตอบในทุกปัญหา และทุกคำถามทั้งทางโทรศัพท์และเพจเฟซบุ๊ก

ไทยตอบรับคำเชิญผูกพันต่อกรมสาร OECD

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรม.เห็นชอบให้ประเทศไทยลงนามตอบรับคำเชิญผูกพันต่อกรมสารขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งมีข้อตกลงการยอมรับข้อมูลร่วมกันเรื่องการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ยา สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เครื่องสำอาง ยาสำหรับสัตว์ สารปรุงแต่งอาหารสำหรับคน สารปรุงแต่งอาหารสำหรับสัตว์ และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมและความเชี่ยวชาญทุกด้านตามที่ OECD กำหนด ทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามหลักปฏิบัติที่ดีของ OECD สามารถขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และลดการกีดกันทางการค้า รองรับการพัฒนา ยา วัคซีนของไทย โดยเฉพาะการทดสอบความปลอดภัยยาและวัคซีนโควิด-19

ปัญหาฟันผุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์, thailandplus, innnews

-สถาบันทันตกรรม เตือน หักปล่อยให้ฟันผุโดยไม่รักษา อาจติดเชื้อรุนแรง อักเสบ เป็นหนอง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ เช่น ตา ลำคอ ไพร่งวง ไส้ และสมอง เสี่ยงติดเชื้อลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจ ควรหมั่นสังเกตฟัน ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินอาหารให้เป็นเวลา ไม่กินจุบจิบ ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6-12 เดือน

ข่าวปลอมหัวเตย ชิง และเกลือ รักษา มะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลหัวเตย ชิง และเกลือ แขน้ำดื่มรักษาโรคมะเร็ง ว่า ไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าส่วนผสมของหัวเตย ชิง และเกลือสามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ โดยเตยและชิง เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง แต่เป็นการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

ศูนย์ตรวจคัดกรองมะเร็งภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-รพ.หาดใหญ่ จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองมะเร็งแห่งแรกในประเทศไทย ชื่อ "ศูนย์รักษาสภาพ...ห่างมะเร็ง" เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆ รวมถึงตรวจสุขภาพ และคัดกรองโรคความเสื่อมของสุขภาพเพศชายและหญิงที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ เน้นกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัว และผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพตนเอง โดยประชาชนร่วมจ่ายค่าบริการโดยสมัครใจเพื่อมีส่วนร่วมรับผิดชอบสุขภาพตัวเอง เนื่องจากการคัดกรองไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ

ประเด็นข่าว

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์

-กรม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ตามที่รมว.สธ. เสนอ เป็นการปลดล็อกกัญชาเสรี พิสูจน์ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล และรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเดินหน้าทำลายทุกข้อจำกัดเพื่อเปิดทางให้ผู้ป่วย หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย และเกษตรกรปลูกในรูปแบบ "คอนเทรคฟาร์มมิ่ง" โดยอนุญาตให้ผลิต จำหน่าย นำเข้า-ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองได้ ต่อยอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาไทยร่วมชิงตลาดกัญชาโลก มูลค่ากว่า 4.6 ล้านล้านบาท

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนทุกภาคทั่วประเทศ ยังมีฝนฟ้าคะนอง ตกหนักบางพื้นที่ ผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน เข้าไทย-อ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ด้านอธิบดี ปภ. เผย พายุใน 15 จังหวัดคลี่คลายแล้ว มีผู้เสียชีวิต 5 ราย

ภาพโรคในจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-จีนสั่งปิดหมู่บ้านในมองโกเลียใน หลังชาวบ้านเสียชีวิตจากภาพโรครายแรกของประเทศในปี

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

